
รายงานการประชุม 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

     .................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๑             เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบุญญา ไชยนาพันธ์     - เช็คช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ / ๒๕๖๑ ครบองค์ประชุม 
 เลขานุการสภาฯ                   
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑ นายด ารงศักดิ์   นาสวัสด์ิ  ประธานสภาฯ (หมู่ ๑๑)   
๒ นายนารี        ค าภา   รองประธานสภาฯ (หมู่ ๑๗)   
๓ นายบุญญา    ไชยนาพันธ์    เลขานุการสภาฯ   
๔ นายสันติ         ประเสริฐ    สมาชิก อบต.หมู่ ๑   
๕ นายประพันธ์ชัย มั่งมูล      สมาชิก อบต.หมู่ ๑   
๖ นางประภัสสร   ศรีรักษา     สมาชิก อบต.หมู่ ๒  
๗ นายสุกรรณ์     กองเงิน      สมาชิก อบต.หมู่ ๒   
๘ นางดวงขัน      พระทัยบุตร   สมาชิก อบต.หมู่ ๓   
๙ น.ส.ปิยะพร     พุดกุดเรือ     สมาชิก อบต.หมู่ ๓   
๑๐ นายกัญจน์      วจีปะสี      สมาชิก อบต.หมู่ ๔   
๑๑ นายนิยม        ส้วมเชียง       สมาชิก อบต.หมู่ ๔   
๑๒ นายสมภาร     พาเภา       สมาชิก อบต.หมู่ ๕   
๑๓ นายสมภาร     ชาวป่า       สมาชิก อบต.หมู่ ๕   
๑๔ นายบุญพัง      รักญาติ         สมาชิก อบต.หมู่ ๖    
๑๕ นายเสรี         สีน้ าโหน่ง     สมาชิก อบต.หมู่ ๗   
๑๖ นายทวี          มณีรัตน์              สมาชิก อบต.หมู่ ๗   
๑๗ นางอุไล         ชัยบุรมย์       สมาชิก อบต.หมู่ ๘   
๑๘ นายสุจริต      เบ้าทองจันทร์  สมาชิก อบต.หมู่ ๙   
๑๙ นายวิชัย        ชาวกล้า         สมาชิก อบต.หมู่ ๙   
๒๐ นายเปล่ียง      คนฉลาด   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐   
๒๑ นายเดช         ยิ่งยงค์       สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐   
๒๒ นายบุญชู       จันทร์เจริญ  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑   
๒๓ นางนันทพร     ค าภูมี            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒   



๒๔ นายค าดี        ชาวกล้า            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ ลา  
๒๕ นายสงวน    แก้วเชียงหวาง         สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓   
๒๖ นายพิมพา      คนงาม            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓   
๒๗ นายธงชัย       บัวทอง   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔   
๒๘ นายทองคูณ    เบ้าทอง   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔   
๒๙ นายสุนทร      สุจริต   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕   
๓๐ นายเฉลิมพล    ก๊อกพิมพ์   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕   
๓๑ นางอ๋อย        โพธิ์ศรี   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๖   
๓๒ นางวันเพญ็     นาสวัสด์ิ            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๖   
๓๓ นายสมร        มูลพงษ์  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๗   
๓๔ นางมณฑนา    แสนโชติ            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘   
๓๕ นายวุฒินนัท์    มั่งมูล  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘   
๓๖ นางสมบัติ      แก้วภักดี            สมาชิก อบต.หมู่ ๑๙ ลา  
๓๗ นางปณิตา     แช่มค้า  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๙ ลา  
คณะผู้บริหาร         
๑ นางทวินตรา      ทรงคาศรี นายก อบต.สุมเส้า  
หัวหน้าส่วนราชการ     
๑ นายบุญญา   ไชยนาพันธ ์  ปลัด อบต.สุมเส้า 
นายด ารงศักดิ์  นาสวัสด์ิ      - วันนี้เป็นการประชุมสมาชิกสภา อบต.สุมเส้า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ / ๒๕๖๑  
 ประธานสภา ฯ                  ซึ่งจะมีญัตติท่ีค้างพิจารณาคือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                     งบประมาณ ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมสภา ฯ                  - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายด ารงศักดิ์  นาสวัสด์ิ       - ผมขอให้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
ประธานสภา ฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓                เร่ืองแจ้งข้อราชการ 
นางทวินตรา ทรงคาศรี          - ดิฉันขอขอบคุณ ส.อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนทุกส่วนท่ีได้เข้าร่วม 
 นายก อบต.สุมเส้า                ในกิจกรรมโครงการเข้าวัดทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาท่ีวัดโพธิ์ชุม ซึ่งในวันนั้น  
                                       ท่านนายอ าเภอเพ็ญได้มาเป็นประธานในพิธี และต่อด้วยโครงการคลองสวย  
                                       น้ าใส ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการขุดลอกวัชพืชห้วยค าแบ้ บ้านสุมเส้า  
                                       หมู่ ๑ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ท่ีประชุมสภา ฯ                   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔                 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - ญัตติท่ีค้างพิจารณาคือญัตติท่ีนายก อบต. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 ประธานสภา ฯ                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญตัติร่าง 



                                       ข้อบัญญัติฯ โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาใน วันท่ี ๙   
                                       สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นผมจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติได้อ่าน 
                                       รายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอุไล ชัยบุรมย์                - ดิฉัน นางอุไล ชัยบุรมย์ ส.อบต.หมู่ ๘ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธาน              
                                       คณะกรรมการแปรญัตติ โดยในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่มี ส.อบต.ท่านใด     
                                       และนายก อบต.ได้ยื่นค าร้องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
                                       ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่อย่างใด 
ท่ีประชุมสภา ฯ                  - รับทราบ 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - เมื่อ ส.อบต.หรือนายก อบต.ไม่ได้ยื่นค าร้องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ประธานสภา ฯ                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่อย่างใด ก็เท่ากับว่า  
                                       ส.อบต.และนายก อบต. ให้คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติตามท่ีเสนอไว้ใน 
                                       ขั้นรับหลักการ 
ท่ีประชุมสภา ฯ                  - รับทราบ 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ว่าท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ประธานสภา ฯ                     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอนายอ าเภออนุมัติให้  
                                       ประกาสใช้ต่อไป 
ท่ีประชุมสภา ฯ                   - มีมติเห็นชอบด้วย ๓๒ เสียง ( ลา ๓ คน ) 
                                      - ไม่เห็นด้วย ไม่มี 
                                      - งดออกเสียง ๑ เสียง ( ประธานสภา ฯ ) 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ          - ต่อไปจะเป็นการก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญในปี ๒๕๖๒ 
  ประธานสภา ฯ 
 
 
 
ท่ีประชุมสภา ฯ                   - ก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ไว้ ๔ สมัย ดังนี้ 
                                      - สมัยประชุม สมัยสามัญท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
                   - สมัยประชุม สมัยสามัญท่ี ๒ วันท่ี ๑ – ๑๕  เมษายน ๒๕๖๒ 
                   - สมัยประชุม สมัยสามัญท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
                   - สมัยประชุม สมัยสามัญท่ี ๔ วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ท่ีประชุมสภา ฯ                   - รับทราบ 
นายสมภาร ชาวป่า               - ตามท่ีผมได้แจ้งท่ีประชุมไว้ในวันแรก ว่าผมได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกลุ่ม 
 ส.อบต.หมู่ ๕                       กองทุนออมวันละบาท ของต าบลสุมเส้า ผมจึงขอเสนอท่านประธาน เพื่อขอ  
                                        ความเห็นชอบท่ีประชุม เพื่อบรรจุโครงการออมวันละบาท ไว้ในแผนพัฒนา 
                                        ๔ ปี ของ อบต. 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - โครงการกองทุนออมวันละบาท ซึ่งท่านสมภาร ชาวป่า ส.อบต.หมู่ ๕ ได้ช้ีแจง
ประธานสภา ฯ                     รายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบไปแล้วนั้น ดังนั้นวันนี้ผมจะขอมติท่ีประชุมว่า  
                                       ท่านใดเห็นชอบด้วยที่จะบรรจุโครงการออมวันละบาทไว่ในแผนพัฒนา 
                                       ต าบล ๔ ปี 
ท่ีประชุมสภา ฯ                   - มีมติเห็นชอบด้วย ๓๒ เสียง ( ลา ๓ คน ) 



                                      - ไม่เห็นด้วย ไม่มี 
                                      - งดออกเสียง ๑ เสียง ( ประธานสภา ฯ ) 
ระเบียบวาระที่ ๕                เร่ืองอื่น ๆ   
นายพิมพา คนงาม                - ฝากท่านนายกช่วยพิจารณาซ่อมแซมถนนสายบ้านดงยาง - บ้านโนนสร้างค า    
 ส.อบต.หมู่ ๑๓                     ช่วงรอยต่อขนาดนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมาก  
                                      - ฝากถึงเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะจะมีถุงด าท่ีวางไว้ข้างถังขยะ  
                                        เจ้าหน้าท่ีจะไม่เก็บมาด้วย  
                                      - ฝากท่านนายก โครงการท่ีเหลือของปี ๒๕๖๑ ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 
นางทวินตรา ทรงคาศรี          - ถนนสายบ้านดงยาง - บ้านโนนสร้างค า ในส่วนท่ีเหลือขนาดนี้ อบต.ได้ท า 
นายก อบต.สุมเส้า                 โครงการไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.อุดรธานีแล้ว  
                                     - กรณีถุงด าท่ีวางไว้ข้างถังขยะ ดิฉันได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีแล้ว เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งว่า 
                                       เป็นขยะของอีกคนท่ีไม่ได้เสียค่าจัดเก็บขยะ โดยน ามาวางไว้ข้างถังขยะทุกเช้า  
                                       เพราะไม่อยากเสียค่าเก็บขยะ  
                                     - โครงการท่ียังไมไ่ด้ด าเนินการในปี ๒๕๖๑ เพราะยังติดอยู่ท่ีว่า มีระเบียบส่ังการ 
                                       มาใหม่ให้โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมทุกโครงการของ อบต. จะต้อง 
                                       มีวิศวกรเซ็นรับรองแบบทุกครั้ง ซึ่งทาง อบต.ก าลังติดต่อหาวิศวกรมาเซ็นอยู่ 
ท่ีประชุมสภา ฯ                  - รับทราบ 
 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่
  ประธานสภา ฯ 
ท่ีประชุมสภา ฯ                  - ไม่มี 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสด์ิ         - เมื่อท่ีประชุมไม่มี ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม ส าหรับการประชุม
ประธานสภา ฯ                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมัยนี้ก็เสร็จส้ินลง  
                                       ผมขอปิดการประชุม 
 
                                      ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 
                                       
 
                                     ลงช่ือ.นายบุญญา  ไชยนาพันธ์. ผู้จดรายงานการประชุม 
                                           ( นายบุญญา    ไชยนาพันธ์ ) 
                                            เลขานุการสภา อบต.สุมเส้า 

 
 
  



                                     ลงช่ือ...นายค าดี    ชาวกล้า.ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                            ( นายค าดี    ชาวกล้า ) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หมู่ ๑๒ 
 
 
                                     
                                    ลงช่ือ.นายประพันธ์ชัย     มั่งมูล.ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                         ( นายประพันธ์ชัย     มั่งมูล ) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หมู่ ๑ 
 
 
                                     
 
                                    
                                    ลงช่ือ.นายสมร     มูลพงษ์.ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                            ( นายสมร     มูลพงษ์ ) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หมู่ ๑๗ 
 
 
                                        
 
                                      ลงช่ือ นายนารี    ค าภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              ( นายนารี    ค าภา ) 
                                      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หมู่ ๑๗ 
 
 
                                    
 
                                      ลงช่ือ นายด ารงศักดิ์   นาสวัสด์ิ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                          ( นายด ารงศักดิ์   นาสวัสด์ิ ) 
                                         ประธานสภา อบต.สุมเส้า หมู่ ๑๑ 
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